

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๑๕๕๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักสังคมสงเคราะห์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการและแบบฟอร์มการสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศไทยและสมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฟิลิปปินส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ ประสบการณ์ และนวัตกรรมใหม่ในงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์มิติพื้นที่ระหว่างสองประเทศระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ หน่วยงานในเครือข่ายสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฟิลิปปินส์ ณ เกาะปาลาวัล ประเทศฟิลิปปินส์ โดยผู้เข้าร่วมจะต้องมีคุณสมบัติ คือเป็นสมาชิกประเภทสามัญหรือประเภทวิสามัญ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์หรือใบอนุญาต มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับพอสื่อสารได้ ซึ่งมีประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบด้วย งานสังคมสงเคราะห์ทั่วไป งานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ งานสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน และประเด็นงานตามความสนใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยจะเปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ ๔ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๖๗ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทราบภายในวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักสังคมสงเคราะห์ ระหว่างประเทศไทยและสมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฟิลิปปินส์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักสังคมสงเคราะห์ในสังกัดพิจารณาสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดำเนินการสมัครเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกกับสำนักงานเลขาธิการวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้โดยตรง พร้อมทั้งเบิกจ่ายงบประมาณได้จากต้นสังกัด และในกรณีที่หน่วยงานไม่มีงบประมาณรองรับ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์อาจสนับสนุนบางส่วนโดยจะพิจารณาเป็นรายกรณีสำหรับค่าที่พักและค่าพาหนะในพื้นที่งาน สมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฟิลิปปินส์จะเป็นผู้รับผิดชอบรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานวิชาการและวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๒๑๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน ว่าที่ร้อยตรีณัฐภูมิ มาคุ้มทัพ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ ๙๗๓ ๔๘๐๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ท้ายหนังสือที่ มท. ๐๘๑๐.๒/ว๑๕๕๖ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

รายละเอียดโครงการและแบบฟอร์มการสมัคร



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒